

**สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุน
เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารพาณิชย์**

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารพาณิชย์ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้

1. วิธีการ จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

1.1 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

1.2 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)

จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและรายละเอียดของประเด็นที่นำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ปรากฏตามเอกสารแนบ

2. ผู้เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็น

ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

3. ผลการพิจารณา

ในการรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถสรุปความคิดเห็นในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น	ผู้ที่แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็น	ผลการพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุนฯ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ธนาคารพาณิชย์ 	<p>เสนอให้ปรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนฯ ให้รวมถึงการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอื่นเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์เดิมที่เป็นไปเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>ธปท. ออกหลักเกณฑ์อนุญาตการจัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ พร้อมกับผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินในวงกว้างให้กิจการร่วมทุนฯ สามารถดำเนินการตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงเห็นควรคงหลักการเดิม โดยธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเครื่องมืออื่นในการบริหารจัดการหนี้ภายใต้ภาวะปกติ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวทางภายในของแต่ละธนาคาร หรือ บบส. ทั่วไป</p>
2. การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกัน และบริษัทบริหารสินทรัพย์แต่ละแห่งต้องมีสัดส่วนการถือหรือมีหุ้นในกิจการร่วมทุนฯ เท่ากัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 	<p>เสนอให้ปรับหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุนฯ สำหรับธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับร่างหลักเกณฑ์สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยไม่กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมทุนฯ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น</p>	<p>หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ สำหรับทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู่บนพื้นฐานหลักการเดียวกันที่มุ่งหวังให้ผู้ร่วมลงทุนมีอำนาจควบคุมร่วมกันในกิจการร่วมทุนฯ โดยไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจเหนือกว่า อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกันโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกิจการที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ จึงอาจร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ เพียงแห่งเดียว ทำให้ต้องใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันให้รองรับบริบทดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรคงหลักการเดิม</p>

ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น	ผู้ที่แสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็น	ผลการพิจารณา
3. การผ่อนปรนการดำเนิน กิจการบริหารสินทรัพย์สำหรับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ร่วม ลงทุนในกิจการร่วมทุนฯ	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ■ ธนาคารพาณิชย์ 	13.1 เสนอให้ขยายความการ “สนับสนุนเงินทุน” ให้ชัดเจนขึ้นว่าครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อและการค้าประกัน	<p>รพท. ได้ปรับลดคำให้ชัดเจนขึ้น โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการร่วมทุนฯ ซึ่งต้องเป็นในลักษณะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการให้สามารถดำเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ได้ตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันการชำระหนี้ กู้ยืมเงินของกิจการร่วมทุนฯ ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนต้องพึงระมัดระวังว่าการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาการควบคุมร่วมในกิจการร่วมค้าตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 	13.2 สอบถามว่าการสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวมีวิธีการ/เงื่อนไขเพิ่มเติมที่แตกต่างจากที่กำหนดในหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ ¹ หรือไม่	

¹ บริษัทบริหารสินทรัพย์อาจจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการ ดังนี้ 1) การกู้ยืมเงินจากในหรือต่างประเทศ หรือ 2) การออกหลักทรัพย์เฉพาะ (หุ้นหรือหุ้นกู้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือตราสารอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก รพท.